



ประกาศคณะนิติศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ, ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข และ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

แนบท้ายประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ลำดับ	หลักสูตร	ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับการคัดเลือก	ส่วนงานต้นสังกัด
๑	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ	นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชญูญธารักษ์	คณะเภสัชศาสตร์
๒	หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข	นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
๓	หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนารัตน์ ไมรินทร์	คณะนิติศาสตร์

